

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย, คาดยังแกว่งในกรอบรอบปัจจัยใหม่หนุน

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังแกว่งอยู่ในกรอบใกล้เคียงเมื่อวานนี้ เนื่องจากยังต้องรอปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นทิศทางตลาด

*เงินบาท และวอน เกาหลีใต้ นำสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียแข็งค่าขึ้นในวันนี้ แต่สกุลเงินในภูมิภาคก็ลดช่วงบวกลงบ้าง หลังผลสำรวจพบว่า ภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ในเดือนก.ค.

*ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ขั้นต้นของ เอเชียแปซิฟิก/มาร์กิต ร่วงลงสู่ระดับ 47.7 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.ปีก่อน และลดลงจากระดับ 48.2 ในเดือนมิ.ย. อีกทั้งเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ที่ดัชนีอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัว

*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดรอบ 1 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังร่วงลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ทำให้สกุลเงินที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ฟันตัวขึ้นบ้าง

*ดอลลาร์ร่วงลง ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี หลังนายเบน เบอร์นันก์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ย้ำว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไปเป็นเวลานาน แม้เฟดเริ่มปรับลดโครงการซื้อสินทรัพย์ก็ตาม

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.914 บาท

*09.53 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.92/96 จาก 30.95/97 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.91/95 จาก 30.94/98 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.65/67 จาก 99.43 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3206/08 จาก 1.3226 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังทรงๆ อยู่ ตัวเลขของเงินไม่ได้มีผลเท่าไร เพราะตลาดก็รู้กันอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ช่วงนี้ดอลลาร์ค่อนข้างจะขาดแรงหนุน แต่ month-end demand น่าจะย่นให้ดอลลาร์ไม่ได้ลงไปมาก" ดีลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัว ขณะที่ตลาดยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันทิศทาง โดยตัวเลขภาคการผลิตของจีนในช่วงเช้าวันนี้ ไม่ได้มีผลต่อเงินบาทมากนัก เพราะตลาดคาดการณ์ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนไว้แล้ว

แต่เงินบาทก็ยังไม่บีบจี้หนุนให้แข็งค่าได้มากเช่นกัน และแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าที่มีรออยู่ เมื่อเงินบาทแข็งค่าไปมาก ก็จะช่วยหนุนดอลลาร์ไว้ โดยมองแนวต้านของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 30.90 และ 30.80 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 31.00

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้